
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2568  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(งบประมาณแผ่นดินหลังชี้แจงงบประมาณ) 

 

  ตามท่ีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 อยู่

ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้ัน 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและท่านท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 9 

กรกฎาคม  2567  และช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เม่ือวันท่ี  31 กรกฎาคม  2567    โดยในส่วนการช้ีแจง

งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.  2568 วุฒิสภานั้นในปีนี้ให้จัดส่งเป็นเอกสารชี้แจงโดยไม่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเอง ท้ังน้ีใน

การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการชุดต่างๆไม่มีการปรับลดงบประมาณ

รายจ่ายของมหาวิทยาลัย แต่ได้ให้ข้อสังเกตท่ีให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติหรือ

จัดส่งเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติม(รายละเอียดข้อสังเกตกรรมาธิการฯอนุกรรมาธิการตามเอกสารหมายเลข  2)  

  ดังนั้ น   หลังชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .   2568

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 5,306.0862 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปี 

2567จํานวน  65.8254 ล้านบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3  โดยรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและเตรียมความ

พร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2568 ต่อไป 

 

 

งานแผนงานงบประมาณ 

กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน 

3 กันยายน  2567 

 

วาระที ่...................... 



งบปี 68 ม.อ.
5,306.0862 ลบ.
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รายการที่ให้ส่งข้อมูลเพ่ิมเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 สภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2567 วันท่ี 9 กรกฎาคม  2567 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯนาย วีระ  ธีระภัทรานนท์ 

1. รายเอียดจํานวนนักศึกษาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง หรือ

เพ่ิมข้ึน กลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 10 แห่ง  

2. รายเอียดจํานวนนักศึกษาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย ปี 2568 จํานวนเท่าใด และขอทราบ

จํานวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ย้อนหลังไปจํานวน 3 ปี ของกลุ่มท่ี  2 มหาวิทยาลัย

ของรัฐ 10 แห่ง  

3. รายละเอียดเงินสะสมของมหาวิทยาลัยกลุ่มท่ี 2 แต่ละมหาวิทยาลัยจํานวนเท่าใดใน

ปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 

4. รายละเอียดรายการเงินของมูลนิธิท่ีเช่ือมโยงกับเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนแพทย์ใน

มหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ  

5. รายละเอียดรายรับจากการเปิดคลีนิคนอกเวลาราชการของโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย

กํากับของรัฐ  

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายวรภพ   วิริยะโรจน์ 

1. รายละเอียดจํานวนนักเรียน นักศึกษาของกลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจํานวน 10 แห่ง

แต่ละหลักสูตรในรอบปีล่าสุด และปี 2566 จํานวนเท่าใด  

2. รายละเอียดการวัดผลลัพธ์ในปี 2567 ของกลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจํานวน 10 แห่ง

3. ขอทราบวันท่ีหรือรอบที่มหาวิทยาลัยของกลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจํานวน 10 แห่ง

ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่แสดความจํานงกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

4. ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย กลุ่มท่ี 2 อย่างไร

เอกสารหมายเลข 2
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ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 17.30 นาฬิกา 
 พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยเชิญ (1) ส านักงานปลัดกระทรวง (2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (3) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(4) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (5) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (7) กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (8) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (9) ส านักงาน 
สภาน โยบายการอุ ดมศึ กษา  วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ (10) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์  (องค์การมหาชน)  (11) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (12) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (13) สถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )  (14) สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  (15) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(16) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (18) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มาร่วมประชุม 
โดยคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตที่ส าคัญดังนี้  

1. ควรเร่งผลักดันการน างานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ และผลักดันให้เกิดความร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น  ( Holding Company) ใ น ก า ร น า ง า น วิ จั ย 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เชิงสังคม หรือเชิงสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสร้างความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน หรือสร้างให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรายใหม่ holding company ในไทย  

2. ควรมีแผนการด าเนินการที่ก าหนดสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองกับนโยบาย
ของรัฐบาล อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมมูลค่าสูง เพื่อเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการพิจารณาให้กู้ยืมในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ของประเทศ โดยอาจลดหย่อน อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมในระดับที่ต่ ากว่าสาขาวิชาอื่น หรืออาจลดหย่อน
ต้นทุนในการกู้ยืม เป็นต้น 

3. ควรเน้นกลไกการใช้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการท างานในระดับพื้นที่ โดยน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุน
ท้องถิ่น ชุมชนพื้นที่เพื่อประโยชน์การพัฒนาพื้นที่ในมิติต่าง  ๆ และควรส่งเสริมให้คนไทยมีตรรกะ 
ทางความคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล ตลอดจนควรพัฒนาทักษะครูในแต่ละมิติอย่างต่อเนื่อง และเห็นด้วย  
กับการเปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งแบบคุณวุฒิและเกียรติบัตร ตลอดจนกระบวนการวิจัยควรต่อยอด 
เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง 

การประชุมคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาศกึษารา่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  วฒิุสภา  ครั �งที� 7/2567 วนัจันทรที์� 26 สงิหาคม 2567  
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4. ควรส่ ง เสริม ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ มี ความพร้อม จัดตั้ งศูนย์การศึกษาชี วสมมูล
(Bioequivalence center) ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาในด้านชีวสมมูลไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่ง สร้างความสามารถด้านการผลิตยารักษาโรคของประเทศไทย 

5. ควรมุ่งเน้นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ขยายระดับมากขึ้น
เพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
และทักษะด้านไอทีดิจิทัล สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 
เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีและมีศักยภาพสูง
6. ควรผลักดันและขยายผล “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น” ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” 

ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้ง 
ควรบูรณาการการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชน เพื่อปรับรูปแบบการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  

7. ควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตร การศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือเรียกว่า “หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์” 
(Higher Education Sandbox) นับเป็นแนวทางส าคัญที่ เปิดโอกาส 
ให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขข้อจ ากัดในการจัดการศึกษา สามารถ
ออกแบบและจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมอุดมศึกษาได้  
เพื่อให้สามารถผลิตก าลังคนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด สามารถน าผู้เชี่ยวชาญ

จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาสอนได้ มีรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นที่ไม่จ า เป็นต้องเรียนในห้องเรียน
แบบเดิม แต่ต้องเรียนในสิ่งที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

8. ควรสื่อสารข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ าต่อสาธารณชนให้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น
โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญในช่วงสถานการณ์อ่อนไหว เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติอุกภัยของประเทศ อีกทั้ง 
จะเป็นการน าข้อมูลไปต่อยอดเชิงวิชาการ เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับใช้ในการวางแผน ติดตาม และแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมทันถ่วงที   

จัดท ำโดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา 
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